



บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านวารสารแพทย์นาวีที่รักทุกท่าน

วารสารฉบับนี้ขอนำเสนอบทความทั้งหมด 16 เรื่อง เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง จำนวน 3 เรื่อง คือ “ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการออกกำลังกาย จำนวนก้าวเดิน และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2” “ผลของโปรแกรมการควบคุมภาวะน้ำหนักเกินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี” และ “ผลของโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมในนักเรียนจำหน่ายอาหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ” งานวิจัยเชิงพัฒนา จำนวน 4 เรื่อง คือ “การพัฒนาตำรับอาหารว่างเกลือสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่มีภาวะกลืนอาหารลำบาก” “การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง” “การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน” และ “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง” งานวิจัยเชิงบรรยาย จำนวน 4 เรื่อง คือ “ความสามารถในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทางการแพทย์สูงอายุในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้หลักฐานกับประสิทธิผลของการให้บริการในจังหวัดปทุมธานี” “การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความต้องการบริการสุขภาพด้วยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกองทัพเรือไทย” และ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนด”

นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง คือ “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์และแนวทางปฏิบัติ” “เกมการศึกษา Kahoot : แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุคดิจิทัลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ” “บทบาทพยาบาล : การจัดการภาวะท้องผูกในสตรีตั้งครรภ์โดยไม่ใช้ยา” และ “การพยาบาลวิถีพุทธ : การส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณสู่การตายดีในระยะท้ายของชีวิต”

ปิดท้ายด้วยบทความพิเศษด้านเวชศาสตร์ทางทะเล เรื่อง “แนวทางการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษโดยเฉพาแมงกะพรุนกล่อง” ซึ่งคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ได้ร่วมมือกันจัดทำแนวทางการดูแลขั้นต้นและเผยแพร่เป็นครั้งแรก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารฉบับนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้ทั้งสาระและคุณค่าอย่างเต็มเปี่ยม แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

นาวาโทหญิง พว. *วราภรณ์ ทองแสงจันทร์*
(วราภรณ์ ทองแสงจันทร์)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ